

Số: 850 /KH-UBND

Đồng Lạc, ngày 26 tháng 12 năm 2023

**KẾ HOẠCH**  
**Phát triển kinh tế - xã hội năm 2024**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Đồng Lạc lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết của HĐND xã về việc thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở kết quả thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, UBND xã Đồng Lạc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, cụ thể như sau:

**A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023**

Năm 2023, trên cơ sở các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được UBND huyện giao và HĐND xã thông qua, bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, giám sát của HĐND xã; UBND xã đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, cùng sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân và cả hệ thống chính trị, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Tổng diện tích gieo trồng trong năm đạt được 487ha/487ha ổn định so với năm 2022, đạt 100% so với KH. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt ước đạt 1.639,2 tấn/1.750 tấn, đạt 93,66% KH huyện giao và bằng 88,9% so với năm 2022. Diện tích cây ăn quả 180 ha, sản lượng hoa quả tươi ước đạt 1.650 tấn, đạt 126,9% so với KH của huyện giao và bằng 103,1% so với nghị quyết HĐND xã, đạt 101,8% so với năm 2022. Giá trị bình quân/ha đất nông nghiệp đạt 85 triệu đồng = 106,3% so với kế hoạch.

Đàn gia cầm ước đạt 150.000 con; đàn gia súc 321 con; đàn lợn 4.500 con. Sản lượng thịt hơi các loại ước đạt 1.450 tấn, đạt 100% so với chỉ tiêu huyện giao; Diện tích nuôi trồng thủy sản là 18,6 ha, sản lượng khai thác ước đạt 28 tấn.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển nông nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025; duy trì vùng sản xuất vải, bưởi an toàn; vận động nhân dân tiếp tục tái đàn gia súc, gia cầm; duy trì vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh Cúm gia cầm, Niu-cát-xon; Duy trì và phát huy sản phẩm (OCOP) của địa phương. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến nay đang dần hoàn thiện các tiêu chí, phân đầu năm 2024 về đích xã NTM nâng cao.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được chú trọng, quan tâm đầu tư; công tác an sinh xã hội được triển khai kịp thời, hiệu quả; bảo đảm ổn định đời sống

Nhân dân. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của các trường được đầu tư nâng cấp theo hướng kiên cố và từng bước chuẩn hoá, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Công tác khám và chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm thực hiện. Các chính sách an sinh xã hội cho người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện tốt (*tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,69%*); tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân đạt 99,59%; các hoạt động văn hóa - thể dục - thể thao được khôi phục hoàn toàn góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân; Công tác cải cách, kiểm soát TTHC, hoạt động của bộ phận “Một cửa” tiếp tục có chuyên biến. Công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu, đảm bảo an toàn, công khai, công bằng, đúng luật. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

## **B. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2024**

### **I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH**

#### **1. Thuận lợi**

Đồng Lạc có nhiều yếu tố thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Trong đó, những thành quả đã đạt được trong những năm qua đã tạo động lực đưa Đồng Lạc trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, đặc biệt là khu dân cư trung tâm xã và khu dân cư phía Nam đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết; Đảng bộ, chính quyền địa phương phối hợp triển khai tốt một số chương trình như: Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới... đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân...

Đảng ủy, HĐND, UBND xã luôn quyết liệt, kiên định mục tiêu, mạnh dạn đổi mới tư duy trong lãnh, chỉ đạo thực hiện phát triển kinh tế - xã hội; các ngành, các thôn quyết tâm cao, linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức thực hiện; niềm tin của người dân ngày càng được củng cố vững chắc.... là những thuận lợi để xã có điều kiện phát triển KT-XH trong năm 2024 và những năm tiếp theo theo hướng bền vững.

#### **2. Khó khăn, thách thức**

Năm 2024, là năm thứ tư - năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII và kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025, bên cạnh những thuận lợi vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Là xã miền núi điều kiện kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn. Quy mô nền kinh tế của xã còn nhỏ bé, thu ngân sách thấp, nguồn lực đầu tư còn hạn chế, phụ thuộc nhiều vào sự hỗ trợ của cấp trên; kết cấu hạ tầng KT-XH chưa đáp ứng kịp nhu cầu phát triển, nhất là hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng chưa được đầu tư đồng bộ. Tốc độ triển khai dự án khu dân cư còn chậm.

Đời sống của một bộ phận Nhân dân còn khó khăn. Trình độ, năng lực của một số cán bộ, công chức còn có mặt hạn chế; kỷ cương, kỷ luật hành chính

có lúc, có nơi chưa nghiêm; chất lượng nguồn nhân lực, cải cách hành chính còn một số hạn chế... là trở ngại lớn đối với sự phát triển của địa phương.

Trong khi đó, một số tồn tại, hạn chế như chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; sức ép từ hạ tầng xã hội, các vấn đề môi trường, an ninh trật tự ngày càng lớn; các nhiệm vụ thường xuyên ngày càng nhiều, yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao; vừa phải tập trung xử lý các vấn đề tồn đọng, vừa phải kịp thời ứng phó với những vấn đề cấp bách, mới phát sinh... sẽ là những thách thức lớn đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã.

## **II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

### **1. Mục đích**

Cụ thể hóa các mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp được đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết của HĐND xã để thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023, tạo đà vững chắc để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 và các nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã.

### **2. Yêu cầu**

Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở kết quả thực hiện của năm trước, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của năm sau và bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu giai đoạn 2021-2025 và các nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã.

Triển khai thực hiện Kế hoạch theo sự chỉ đạo, điều hành chặt chẽ, toàn diện của cấp ủy, chính quyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và người dân. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Phát triển KT-XH gắn với thực hiện tốt các chính sách an sinh kết hợp với công tác quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

## **III. NỘI DUNG**

### **1. Mục tiêu tổng quát**

Tập trung, quán triệt triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ; phát huy mọi tiềm năng, lợi thế của địa phương đưa xã Đồng Lạc phát triển vững chắc. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; xây dựng, giao nhiệm vụ trọng tâm, quyết liệt chỉ đạo ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024, đặc biệt là những nhiệm vụ ảnh hưởng lớn đến quá trình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương. Tăng cường ứng dụng tiến bộ KHKT quy trình sản xuất an toàn nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm gắn với chuỗi liên kết tiêu

thụ sản phẩm và định hướng quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp. Tập trung đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi, kiên cố hóa trường lớp học. Quản lý ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; tập trung thu ngân sách, xử lý nợ đọng. Quản lý hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo. Chú trọng phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững. Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực một cách hiệu quả. tăng cường cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Một cửa; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quan tâm công tác thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội.

## **2. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2024**

1. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 487 ha; tổng sản lượng cây có hạt: 1.750 tấn. Sản lượng cây ăn quả ước đạt 1.650 tấn.
2. Tổng đàn gia súc lớn (*trâu, bò, ngựa*) 320 con; tổng đàn lợn 4.500 con; tổng đàn gia cầm 150.000 con; sản lượng thịt hơi các loại 1450 tấn.
3. Giá trị sản xuất bình quân trên 1ha đất nông nghiệp đạt 90 triệu đồng.
4. Thu ngân sách trên địa bàn tăng từ 10 đến 12%.
5. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 50 tỷ đồng.
6. Giá trị sản xuất TTCN, TM, DV và ngành nghề nông thôn đạt 35 tỷ đồng.
7. Thu nhập bình quân đầu người 55 triệu đồng/người/năm.
8. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 2,5%.
9. Duy trì 03 trường học đạt chuẩn quốc gia (*Trong đó trường Mầm non duy trì đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2*). Trạm y tế đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế.
10. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 75%; tổng số lao động được giải quyết việc làm mới 108 người.
11. Có 5/7 thôn đạt tiêu chuẩn văn hoá; có 1.022 hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hoá.
12. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (*thể cân nặng*) 10%.
13. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 99,5%.
14. Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%.
15. Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom trên 90%.
16. Xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 01 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu.

### **3. Nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu**

#### ***3.1. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, công tác tổ chức thực hiện, sự quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền***

Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; khắc phục những hạn chế trong quá trình chỉ đạo điều hành; xây dựng, giao nhiệm vụ trọng tâm, quyết liệt chỉ đạo ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024, đặc biệt là những nhiệm vụ ảnh hưởng lớn đến thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại các Kế hoạch, nghị quyết của Đảng ủy về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã.

- Trên cơ sở các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện giao năm 2024, UBND xã xây dựng kế hoạch bám sát, cụ thể hóa, giao nhiệm vụ cho từng ngành để triển khai thực hiện. Tổ chức kiểm điểm tiến độ thực hiện, gắn việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, những nhiệm vụ, vấn đề quan trọng cần tập trung chỉ đạo, giải quyết của người đứng đầu cơ quan; tổ chức sơ kết, tổng kết theo quy định.

#### ***3.2. Cơ cấu lại các ngành sản xuất gắn với nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả***

##### ***3.2.1. Công tác quy hoạch***

Huy động, tập trung nguồn lực triển khai thực hiện quy hoạch vùng sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế; nâng cao nhận thức và tư duy trong công tác quy hoạch. Triển khai các dự án, chương trình thực hiện hiệu quả Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy xã.

##### ***3.2.2. Sản xuất nông, lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới***

Phát triển nông nghiệp là trọng tâm. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hiện hiệu quả Kế hoạch, nghị quyết của Đảng ủy về phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch phát triển nông, lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 của UBND xã. Tập trung phát triển nông nghiệp hàng hóa, đa dạng, sạch, an toàn hướng đến tiêu chuẩn hữu cơ là trọng tâm. Tiếp tục chỉ đạo phát triển về nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, gắn với phát triển bền vững một số sản phẩm nông nghiệp hàng hóa địa phương có thể mạnh như Bưởi đào đường, Nhãn chín muộn.

Tập trung chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện phục vụ triển khai kế hoạch gieo trồng; thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; chỉ đạo nâng cao chất lượng sản phẩm vải thiều, bưởi, phát triển rau màu hàng hóa; mở rộng diện tích gieo cây lúa chất lượng. Tiếp tục chỉ đạo tái đàn lợn an toàn và phát triển ổn định đàn gia súc lớn; tăng cường theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên cây trồng, đàn vật nuôi.

Tập trung huy động và lồng ghép có hiệu quả nguồn lực của Nhà nước và nguồn lực trong Nhân dân để thực hiện các công trình, dự án theo từng tiêu chí về xây dựng NTM nâng cao. Tiếp tục củng cố vững chắc các tiêu chí NTM đã đạt, hoàn thành kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao và thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu năm 2024.

### *3.2.3. Sản xuất Công nghiệp - TTCN, xây dựng, thương mại - dịch vụ*

Tập trung chỉ đạo duy trì, phát triển lĩnh vực TTCN thúc đẩy phát triển lĩnh vực thương mại-dịch vụ, tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ. Quan tâm phát triển các ngành cơ khí, may mặc, mộc dân dụng, vật liệu xây dựng, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động.

Phối hợp với các ngân hàng tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ linh hoạt các giải pháp huy động vốn và hoạt động cho vay; nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng và hạn chế tín dụng đen, tập trung cho vay phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã; thực hiện tốt các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.

### *3.3. Tăng cường các biện pháp quản lý ngân sách; xây dựng kết cấu hạ tầng*

Thực hiện nghiêm Luật Ngân sách nhà nước, quản lý, khai thác chặt chẽ các nguồn thu. Thực hiện quyết liệt các biện pháp để thực hiện hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024 do huyện giao. Điều hành chi ngân sách chủ động, linh hoạt, tiết kiệm, hiệu quả; trong phạm vi dự toán giao, chặt chẽ, đúng chế độ quy định; phù hợp với tiến độ thu và cân đối ngân sách địa phương.

Tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; chấn chỉnh kịp thời các sai sót trong quá trình thực hiện. Tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

### *3.4. Quản lý hiệu quả tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường*

Tập trung xử lý dứt điểm các vi phạm về đất đai theo Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 11/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kiểm tra, thanh tra để xử lý các vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai. Tập trung phối hợp tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc phát sinh khi thực hiện GPMB. Tăng cường công tác quản lý, sử dụng, xử lý nghiêm các vi phạm về lĩnh vực đất đai. Quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả và bền vững các nguồn tài nguyên, khoáng sản; tiếp tục quan tâm, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp mới, cấp đổi GCN QSDĐ cho Nhân dân. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu gom, xử lý rác thải; cải tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

### ***3.5. Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo và nâng cao đời sống Nhân dân***

#### *3.5.1. Công tác giáo dục - đào tạo*

Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học, áp dụng các phương pháp dạy học mới, hiện đại gắn với ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý và dạy học. Chú trọng văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và rèn luyện thể chất.

Đẩy mạnh xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nhằm huy động nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp học. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng học sinh giỏi. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục theo hướng thực chất và bền vững; tăng cường ứng dụng nền tảng số trong các hoạt động giáo dục nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

#### *3.5.2. Công tác y tế, dân số - KHHGD*

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về y tế; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, sẵn sàng các tình huống diễn biến phát sinh; thực hiện hiệu quả chương trình BHYT toàn dân. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về vệ sinh ATTP. Thực hiện tốt chính sách dân số - KHHGD, từng bước nâng cao chất lượng dân số; giảm mất cân bằng giới tính khi sinh và tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng; giảm tỷ lệ sinh con thứ 3. Tiếp tục chỉ đạo trạm y tế duy trì đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã theo kế hoạch.

#### *3.5.3. Công tác văn hoá, thể thao, thông tin - truyền thông*

Tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn của dân tộc và các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương. Phối hợp, chỉ đạo tổ chức các Lễ hội năm 2024. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hoá; quản lý tốt các lễ hội và các di tích lịch sử đã được xếp hạng. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; nâng cao chất lượng thôn văn hóa, gia đình văn hóa; thực hiện nghiêm túc nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Chỉ đạo thực hiện tốt quy ước, hương ước trên địa bàn. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc; chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động đài truyền thanh xã.

#### *3.5.4. Thực hiện chính sách xã hội, việc làm và nâng cao đời sống Nhân dân*

Đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động, đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Đẩy mạnh các giải pháp thực hiện chăm lo, bảo đảm đời sống cho người lao động.

Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách xã hội, chính sách đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, người yếu thế trong xã hội, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, phát huy nội lực vươn lên thoát nghèo của người dân; giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2024 xuống dưới 2,5%; Tạo môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh để phát triển trẻ em toàn diện; phát huy vai trò người cao tuổi; thực hiện tốt công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, phòng chống tệ nạn xã hội. Thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; đặc biệt là phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

### ***3.6. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác nội chính***

#### ***3.6.1. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền***

Đẩy mạnh cải cách hành chính và đổi mới phương thức lãnh đạo, gắn với nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của UBND xã đảm bảo hoạt động, chỉ đạo, điều hành thông suốt, hiệu quả. Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch về chuyển đổi số. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của UBND xã.

Nâng cao trách nhiệm, chất lượng phục vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; tiếp tục rà soát, triển khai dịch vụ công mức độ 3, 4 đối với một số thủ tục hành chính. Tập trung chỉ đạo bộ phận một cửa nghiêm túc thực hiện xây dựng mô hình chính quyền thân thiện thực chất, hiệu quả nhằm loại bỏ rào cản để gần gũi hơn và phục vụ Nhân dân tốt hơn.

#### ***3.6.2. Công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, tư pháp***

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nắm chắc địa bàn, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để công dân hiểu và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật nói chung và pháp luật về KNTC nói riêng, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong triển khai các nhiệm vụ.

#### ***3.6.3. Tăng cường công tác quốc phòng quân sự địa phương, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội***

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT-XH với QP-AN. Xây dựng lực lượng công an, quân sự vững mạnh, đủ sức đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTC giai đoạn 2020-2025” và phát động phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm; chỉ đạo đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, các biện pháp bảo đảm ANTT không để hình thành các điểm



nóng trên địa bàn; chỉ đạo nắm chắc, bám sát tình hình không để bị động trong mọi tình huống. Tiếp tục thực hiện Đề án 06 đảm bảo đúng tiến độ. Bảo đảm ANCT-TTATXH, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển KT-XH trên địa bàn.

### **3.7. Tranh thủ sự giúp đỡ của các cơ quan cấp trên, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong quá trình tổ chức thực hiện**

Các ngành, các thôn tăng cường phối hợp đề xuất với các cơ quan cấp trên trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH. Thực hiện phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với Thường trực HĐND xã, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể Nhân dân trong việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục thực hiện các chính sách, pháp luật. Thực hiện tốt các quy định trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền; tiếp thu ý kiến góp ý của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tạo đồng thuận trong xã hội cùng quyết tâm thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

## **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1. Trên cơ sở Nghị quyết của HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và Kế hoạch này, các ngành thuộc UBND xã và các thôn cần xác định rõ từng mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian và bám sát vào Kế hoạch để tổ chức thực hiện.

2. Cán bộ, công chức thuộc UBND xã định kỳ 6 tháng, năm báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch này gửi về Văn phòng HĐND và UBND xã để tổng hợp báo cáo UBND xã.

3. Đề nghị Hội đồng Nhân dân, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền vận động Nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện.

4. Giao Văn phòng HĐND và UBND xã trên cơ sở tiến độ kết quả thực hiện 6 tháng; dự kiến kết quả năm 2024 để tham mưu đề nghị điều chỉnh, bổ sung phù hợp và dự kiến Kế hoạch phát triển KT-XH năm tiếp theo./.

#### **Nơi nhận:**

- TT ĐU, HĐND xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Các đồng chí đảng ủy viên;
- Trưởng các ngành, đoàn thể;
- Các đ/c Bí thư chi bộ, Trưởng thôn;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Lê Huy Tường**